

Thanh Hóa: Nhiều chỉ tiêu về kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng

13:16 26/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 26/8, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2024 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2024. Trong tháng 8 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu về kinh tế tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra.



Toàn cảnh tại phiên họp_Ảnh: Báo Thanh Hóa

Cụ thể, phát huy đà tăng trưởng trong tháng 7, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2024 của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát triển trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó; sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tiếp tục ổn định, diện tích gieo trồng sản xuất vụ mùa vượt kế hoạch đề ra, không có dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Trong tháng, toàn tỉnh Thanh Hóa đã trồng mới được 500 ha rừng tập trung và 100 nghìn cây phân tán; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản tháng 8 ước đạt 18,9 nghìn tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục khởi sắc, là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 4,1% so với tháng trước và tăng 25,5% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng tiếp tục được quan tâm; đã tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn, làm cơ sở thu hút các doanh nghiệp quan tâm, đầu tư vào tỉnh.

Hoạt động du lịch tiếp tục diễn ra sôi động, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục là một trong những địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước về thu hút khách du lịch; tổng lượt khách du lịch tháng 8 ước đạt 1,12 triệu lượt khách, tăng 21,5% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch ước đạt 2.872 tỷ đồng, tăng 32,2%. Thu ngân sách nhà nước tháng 8 ước đạt 4.065 tỷ đồng, tăng 63,1% so với cùng kỳ.

Công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được các đơn vị, địa phương quyết liệt chỉ đạo thực hiện, trọng tâm là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến ngày 18/8/2024, giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 7.208,3 tỷ đồng, bằng 54,2% kế hoạch, cao hơn 8,5% so với cùng kỳ,...

Với những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 8, các đại biểu cũng đã tập trung đánh giá, phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và những tháng cuối năm 2024.



Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Phát biểu tại phiên họp, Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Trước những khó khăn, thách thức, song kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 8/2024 tiếp tục đạt kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó có nhiều lĩnh vực đạt kết quả nổi bật. Đây là minh chứng cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, quyết liệt, có hiệu quả của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự chung sức đồng lòng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2024 và những tháng cuối năm, đồng chí Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ đã đề ra trong báo cáo. Chỉ đạo các sở, ban ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; tăng cường đôn đốc nhà thầu thi công huy động tối đa nhân lực, nguyên vật liệu, thiết bị, thi công liên tục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; điều chỉnh linh hoạt, kịp thời kế hoạch vốn giữa các dự án, với mục tiêu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nhanh nhất, sớm nhất; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội như đã đề ra.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/thanh-hoa-nhieu-chi-tieu-ve-kinh-te-xa-hoi-tiep-tuc-tang-truong>